

Số: /BC-UBND

Trung Lương, ngày 25 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chương trình phát triển thanh niên huyện Định Hóa giai đoạn 2021 - 2030 (từ năm 2022 đến hết tháng 6/2024)

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐTN ngày 14/10/2024 của Huyện Đoàn huyện Định Hóa về việc giám sát kết quả thực hiện Luật Thanh niên số 57/2020/QH14, ngày 16/6/2020 của Quốc hội và Chương trình phát triển thanh niên huyện Định Hóa giai đoạn 2021 - 2030.

UBND xã Trung Lương xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chương trình phát triển thanh niên huyện Định Hóa giai đoạn 2021 – 2030 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

1. Khái quát tình hình thanh niên:

Xã Trung Lương nằm ở phía nam huyện Định Hóa cách trung tâm huyện 8 km, là một xã miền núi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, có tổng diện tích tự nhiên 1374.10 ha với 8 dân tộc cùng chung sống. Toàn xã có 08 xóm. Tổng số hộ: 1.185 hộ với 4.545 nhân khẩu. Kinh tế chủ yếu là làm nông nghiệp, chiếm 80% còn lại là các hộ gia đình kinh doanh buôn bán và dịch vụ nhỏ lẻ khác. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trung Lương đến nay có 245 đoàn viên thanh niên. Toàn xã có 12 chi đoàn thanh niên, trong đó có 08 chi đoàn nông thôn, 03 chi đoàn trường học., 01 chi đoàn Công an xã

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã quan tâm, chỉ đạo các ngành, lĩnh vực chuyên môn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên, tạo mọi điều kiện tốt nhất để thanh niên phát triển. Trình độ học vấn, nghề nghiệp; đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của thanh niên ngày càng được nâng cao; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên của chi đoàn, hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thanh niên tham gia kết nạp vào hàng ngũ của Đảng ngày càng tăng, thanh niên được học tập, hoạt động lao động; hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí; hoạt động thể dục, thể thao, bảo vệ sức khỏe; hôn nhân và gia đình; tham gia QLNN và xã hội. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có tài năng; quan tâm động viên thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc; thanh niên có nhiều cơ hội tìm việc làm trong và ngoài nước, chất lượng lao động ngày càng được nâng cao, được đào tạo nghề và giáo dục định hướng. Qua đó, thanh niên nâng cao bản lĩnh chính trị, năng động, sáng tạo, biết vươn lên làm giàu, làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh tại địa phương.

2. Những vấn đề thanh niên địa phương quan tâm

Thanh niên xã Trung Lương có ý thức chấp hành pháp luật, có ý thức vươn lên, hăng hái trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lao động sản xuất nâng cao thu nhập của bản thân gia đình xã hội, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, việc làm cho Thanh niên tại địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, phần lớn thanh niên phải đi làm ăn xa để phát triển kinh tế gia đình, một số mặc dù ở lại địa phương nhưng chưa thực sự tâm huyết tham gia tổ chức, một số có tư tưởng ít quan tâm đến chính trị, chưa tham gia các hoạt động xã hội vì vậy phần nào hạn chế về sinh hoạt tổ chức Thanh niên.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo

Nhận thức rõ vai trò của lực lượng thanh niên trong vai trò là lực lượng nòng cốt của Đảng, là lực lượng phát triển kinh tế tiêu biểu của địa phương. Hằng năm, UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thanh niên ngay từ đầu năm. Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND huyện Định Hóa về ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2030, UBND xã Trung Lương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực Chương trình phát triển thanh niên huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn xã Trung Lương phù hợp với điều kiện của địa phương bám sát các nội dung của Chương trình. Chỉ đạo Đoàn xã Trung Lương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện tuyên truyền phổ biến các nội dung của Chương trình phát triển thanh niên. Hướng dẫn các tổ chức Chi đoàn thanh niên triển khai thực hiện Chương trình; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thành tích thực hiện Chương trình phát triển thanh niên theo quy định.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên, Chương trình phát triển thanh niên

UBND xã đã quán triệt các văn bản trên tới toàn thể đại bộ phận thanh niên trong xã thông qua các buổi tuyên truyền tại các thôn, xóm, qua các hội nghị và tổ chức tọa đàm giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với thanh niên trong xã. Các hoạt động được tổ chức rộng khắp bằng các công việc thanh niên, tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi đoàn. Thường xuyên đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đoàn viên, hội viên, hàng năm có trên 300 lượt Thanh niên được tuyên truyền, phổ biến.

Hàng năm, phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn xã xây dựng kế hoạch về Học tập chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn viên thanh niên theo các chuyên đề năm như “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nội dung của Luật Thanh niên, Chương trình. Thường xuyên tuyên truyền các nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, ý nghĩa những sự kiện lịch sử của đất nước, những chủ trương đường lối lớn của Đảng, Nhà nước trên trang điện tử xã hội của Đoàn xã, từ đó giúp cho đoàn viên thanh niên nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên trang thông tin điện tử xã, trang mạng xã hội, trang fanpage của Đoàn xã... Tuyên truyền cho thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các thiết bị mạng, máy

tính thông minh phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, học tập, làm việc, kinh doanh trên nền tảng số, phục vụ mục tiêu chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Khuyến khích, huy động thanh niên tham gia đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch. Giám sát, phản biện trong thực hiện công tác thanh niên theo quy định của pháp luật.

3. Kết quả thực hiện Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2023 (trong giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 9/2024)

3.1. Thực hiện các chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học

Triển khai phong trào "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", tổ chức sâu rộng các hoạt động hỗ trợ, tạo môi trường cho thanh niên, học sinh trong học tập; các sân chơi trí tuệ cho học sinh thanh niên thiếu niên được mở rộng về quy mô và hình thức tổ chức, thu hút đông đảo sinh viên tham gia; Phong trào thi đua học tập trong thanh niên cũng phát triển mạnh mẽ, tổ chức Đoàn đã tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn; kỹ năng cơ bản trong thời kỳ công nghệ số, chuyển đổi số.

3.2. Thực hiện chính sách về lao động việc làm

Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND xã đã phối hợp với tổ chức Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chế độ, chính sách pháp luật của nhà nước về nghề nghiệp và việc làm đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Công tác giáo dục, tư vấn hướng nghiệp ở cấp phổ thông được đẩy mạnh; giới thiệu việc làm thêm và việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường.

Hoạt động dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên được UBND xã tập trung triển khai có hiệu quả, hằng năm đều tổ chức các hội nghị giới thiệu việc làm, tuyên truyền đến các thanh niên tham gia vào các hội nghị giáo dục định hướng nghề nghiệp ở địa phương. Tổ chức Đoàn đã đồng hành cùng thanh niên tận dụng khai thác tiềm năng thế mạnh tại địa phương, vượt qua khó khăn, thách thức để mở ra cơ hội lập nghiệp ngay trên quê hương mình. Hoạt động của các nhóm, câu lạc bộ giúp nhau lập nghiệp; dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự được quan tâm hơn. Trong những năm qua, số thanh niên được hướng nghiệp, dạy nghề đều trên 100 thanh niên. Hằng năm, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh thông qua các nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội,... đã có hơn 30 thanh niên được vay vốn từ nguồn hỗ trợ Ngân hàng chính sách, Ngân hàng nông nghiệp và các nguồn vốn khác.

Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm là một nội dung quan trọng và được cấp ủy đảng và chính quyền tập trung nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian qua. Sự vào cuộc tích cực của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên tiếp cận cơ hội được học nghề, có việc làm, có thu nhập, có cơ hội vươn lên lập nghiệp, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

3.3. Thực hiện chính sách về văn hoá, thể dục, thể thao, chăm sóc nâng cao sức khoẻ

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn xã Trung Lương đã cơ bản đáp ứng được các hoạt động văn hóa thể thao tại địa phương, xã có nhà văn hóa xã, sân vận động, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi, các dụng cụ tập thể thao đơn giản được lắp đặt, sân bóng chuyền, cầu lông,... tại 08 xóm đều có nhà văn hóa và sân thể thao. Với nhiều giải pháp hoạt động phong phú, đã góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng. Nhiều đội hình văn nghệ xung kích của các xóm, chi đoàn, các giải thi đấu thể thao quần chúng được phối hợp tổ chức thường xuyên hằng năm như thể thao văn nghệ vui xuân, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10),... tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao do cấp trên tổ chức, đã tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, góp phần bảo tồn các di sản văn hóa của dân tộc; nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên.

3.4. Thực hiện chính sách trong bảo vệ tổ quốc

Trong công tác tuyên truyền cho ĐVTN đến độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia bảo vệ tổ quốc luôn được đoàn xã chú trọng quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền tới ĐVTN thực hiện nghiêm túc chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, Đoàn xã tuyên truyền và vận động ĐVTN tham gia huấn luyện DQTV, Phối hợp với ban quân sự tổ chức đón Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ về địa phương và nhận sổ đoàn của các ĐVTN, Tổ chức phối hợp đăng ký thanh niên đủ 17 tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Năm 2022 có 05 thanh niên nhập ngũ; Năm 2023 có 09 thanh niên nhập ngũ; Năm 2024 có 06 thanh niên nhập ngũ.

3.5. Kết quả thực hiện chính sách với thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cai nghiện, cải tạo, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi.

Trong những năm qua, UBND xã đã triển khai thực hiện chính sách đối với thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cai nghiện, cải tạo, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhằm tạo điều kiện để các đối tượng được hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong nhân dân. Phối hợp với cơ quan cấp trên tổ chức các chương trình hỗ trợ cho thanh niên khuyết tật, tiếp cận các vốn vay để phát triển kinh tế, giáo dục sau cải tạo tái hòa nhập cộng đồng, khám miễn phí cho thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

3.6. Nguồn lực thực hiện các chính sách Nhà nước đối với thanh niên

Trên địa bàn xã, nguồn lực kinh phí để thực hiện các chính sách đối với thanh niên từ ngân sách nhà nước phân bổ, theo các chương trình dự án được tổ chức thực hiện.

4. Công tác quản lý nhà nước về thanh niên

Trong thời gian vừa qua, công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai thực hiện các chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao, xây dựng chương trình phối hợp trong thực hiện công

tác thanh niên tạo động lực hoạt động cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Tham gia phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được triển khai trên địa bàn xã. Phối hợp xây dựng nhà cho gia đình thanh niên gặp hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nông thôn mới thấp sáng đường quê, bảo vệ môi trường. UBND xã đã chủ động chỉ đạo thực hiện phối hợp với Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong đổi mới phương thức giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên; bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cung cấp cho các đoàn thể. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình trong việc chăm lo, giáo dục ý thức công dân, truyền thống gia đình, trách nhiệm với cộng đồng cho thanh thiếu nhi.

Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và gia đình trong giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên; tham gia phản biện, giám sát việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được đẩy mạnh, góp phần tạo cơ chế, nguồn lực, huy động sự tham gia của cả xã hội trong chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên và nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng, phản biện, giám sát các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

5. Việc thực hiện trách nhiệm của các tổ chức thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và tổ chức thanh niên; tổ chức hướng dẫn hoạt động của thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên theo quy định của pháp luật; tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của thanh niên đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm tham gia, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan trong quá trình xây dựng, tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện các hoạt động đối ngoại thanh niên.

6. Đánh giá chung kết quả thực hiện Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên.

6.1. Ưu điểm:

Luật Thanh niên năm 2020 và Chương trình phát triển thanh niên huyện Định Hóa giai đoạn 2021 – 2030 được ban hành, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên, đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong công tác thanh niên nói chung, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói riêng.

Xác định rõ tầm quan trọng của Luật Thanh niên năm 2020 và Chương trình phát triển thanh niên huyện Định Hóa giai đoạn 2021 – 2030 và vai trò của tuổi

trở trong tổ chức thực hiện chương trình chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, trong những năm qua cấp ủy đảng và chính quyền xã Trung Lương đã tích cực cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp; cụ thể hóa thành những chủ trương công tác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức Đoàn xã đã chủ động đề xuất, đề cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên; quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới, với sự phát triển nhanh bền vững của đất nước nói chung cũng như ở địa phương. Việc thực hiện các Nghị quyết, kết luận đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều bước, nhiều khâu đột phá, mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn, tạo nên động lực thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ. Hoạt động của Đoàn được đoàn viên thanh niên đón nhận, cấp ủy đảng và chính quyền đồng tình ủng hộ, các lực lượng xã hội đánh giá cao. Uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội tiếp tục được nâng lên; vị trí của thanh niên trong xã hội được đặt tương xứng.

Mặt trận và các hội đoàn thể có vai trò tích cực trong công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên. Đã có những cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả nhất là việc triển khai thực hiện và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đoàn thanh niên và Hội LH Thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và tham gia tích cực có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

6.2. Những tồn tại hạn chế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện còn những hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện Luật và Chương trình chưa được sâu rộng toàn diện. Chất lượng, hiệu quả của một số phong trào, mô hình, chương trình, hoạt động của Đoàn thiếu tính chiều sâu, bền vững; sức hấp dẫn thu hút tập hợp thanh niên trong các hoạt động của Đoàn, Hội chưa cao. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vốn vay cho thanh niên, nhất là trong thanh niên nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu; số vốn vay ủy thác qua kênh của Đoàn thanh niên còn thấp so với nhu cầu của thanh niên.

Công tác phối hợp giữa các ban ngành liên quan chưa chặt chẽ, việc lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên trong chương trình, mục tiêu của xã còn hạn chế; một số thôn, ban ngành chưa chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên để triển khai thực hiện theo trách nhiệm được phân công nên chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo, bồi dưỡng và phát huy năng lực của thanh niên

6.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

a) Nguyên nhân chủ quan

Cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt và quan tâm chỉ đạo thực hiện trong toàn hệ thống các quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong Nghị quyết, đặc biệt là quan điểm “*Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước*”, do đó luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đặc biệt, trực tiếp và toàn diện tới công tác thanh niên.

Quá trình triển khai Nghị quyết, đã chủ động, sáng tạo xây dựng chương trình hành động, giải pháp thiết thực cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương và các đối tượng thanh niên, lựa chọn khâu đột phá từ cơ sở đoàn, tập trung giải quyết những khâu yếu, nhất là trong công tác tổ chức và cán bộ.

Tổ chức Đoàn xã đã nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ đảng, phối hợp chính quyền, ngành, đoàn thể liên quan về công tác thanh niên, tập trung vào thực hiện chính sách, nguồn lực, môi trường và điều kiện để bồi dưỡng, phát huy thanh niên, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn; tích cực xã hội hoá một số nội dung trong công tác thanh niên.

b) Nguyên nhân khách quan

Nhận thức của một số xóm, ban ngành về Chương trình phát triển thanh niên chưa thật sự rõ nét, nhất là công tác phối hợp với Đoàn thanh niên còn hạn chế, tính chủ động của một số đơn vị phối hợp, địa phương chưa phát huy.

Nguồn kinh phí cho hoạt động quản lý, triển khai thực hiện các chính sách đối với thanh niên còn hạn chế nên ảnh hưởng tới chất lượng và quy mô của các hoạt động.

Lực lượng thanh niên, đoàn viên trong độ tuổi lao động tham gia vào các hoạt động sản xuất lao động ở địa phương còn ít, chủ yếu tham gia lao động sản xuất trong các công ty doanh nghiệp ngoài địa phương.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Tiếp tục xây dựng thế hệ Thanh niên xã Trung Lương giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sông có văn hóa, vì cộng đồng; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng trở thành những công dân tốt của đất nước, chung sức xây dựng Nông thôn mới, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Nâng cao trình độ học vấn, ý thức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn đào tạo với thực tiễn. Tăng cường công tác giáo dục thể chất, thể dục thể thao cho học sinh, trong nhà trường; tăng cường công tác giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kiến thức bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho học sinh, đoàn viên, thanh niên.

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho học sinh, sinh viên.

Nâng cao hiểu biết của học sinh, sinh viên về tình hình đất nước, thế giới và các vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng học sinh, sinh viên để chống phá đất nước. Phát huy vai trò xung kích của học sinh, sinh viên trong giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giới thiệu và nhân rộng gương thanh niên tốt trên các lĩnh vực trong đời sống và tuyên dương gương người tốt, việc tốt để thanh niên noi theo.

Thực hiện tốt có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục... cho thanh niên nhằm tạo cho

các em những hiểu biết cơ bản chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống tội phạm vị thành niên.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị UBND huyện, Huyện Đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách đối với thanh niên trên một số lĩnh vực, đối tượng như dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình thanh niên thể dục thể thao tại các xóm nhằm không ngừng khơi dậy đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe, thể lực cho thanh niên. Tổ chức triển khai tuyên truyền Luật, Chương trình và các chính sách về thanh niên đến cán bộ đoàn và thanh niên cơ sở.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chương trình phát triển thanh niên huyện Định Hóa giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn xã Trung Lương./.

Nơi nhận:

- Huyện Đoàn huyện Định Hóa;
- TT Đảng ủy, HĐND xã Trung Lương;
- Lưu: Vp. VH

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Thanh Xuất

**PHỤ LỤC
CÁC VĂN BẢN LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC
THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2022 – 2024**

(Theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 28/9/2024 của UBND xã Trung Lương)

| TT | Số văn bản, ngày ban hành | Cơ quan ban hành | Trích yếu nội dung văn bản |
|-----------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|-----------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Số 50/KH-UBND ngày 12/5/2022 | UBND xã Trung Lương | Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên huyện Định Hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn xã Trung Lương |
| 2 | Số 49/KH-UBND ngày 27/3/2022 | Số 45/KH-UBND ngày 13/3/2023 | Kế hoạch thực hiện công tác Thanh niên năm 2022 |
| 3 | Số 45/KH-UBND ngày 13/3/2023 | Số 45/KH-UBND ngày 13/3/2023 | Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên xã Trung Lương năm 2023 |
| 4 | Số 28/KH-UBND ngày 25/2/2023 | UBND xã Trung Lương | Kế hoạch thực hiện công tác Thanh niên năm 2023 |
| 5 | Số 86/KH-UBND ngày 05/8/2023 | UBND xã Trung Lương | Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa UBND xã với thanh niên trên địa bàn xã Trung Lương năm 2023 |
| 6 | Số 159/C-UBND ngày 08/11/2023 | UBND xã Trung Lương | Báo cáo công tác thanh niên năm 2023 |
| 7 | Số 35/BC-UBND ngày 15/3/2024 | UBND xã Trung Lương | Báo cáo báo cáo tổng kê về thanh niên theo Thông tư 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ |
| 8 | Số 111/KH-UBND ngày 01/7/2024 | UBND xã Trung Lương | Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên trên địa bàn xã Trung Lương năm 2024 |
| 9 | Số 62/TB-UBND ngày 08/7/2024 | UBND xã Trung Lương | Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại hội nghị đối thoại với thanh niên xã Trung Lương năm 2024 |
| | Số: 105/BC-UBND ngày 08/07/2024 | UBND xã Trung Lương | báo cáo Kết quả thực hiện hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2024 trên địa bàn xã Trung Lương |
| 10 | Số 73/KH-UBND ngày 05/4/2024 | UBND xã Trung Lương | Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển Thanh niên năm 2024 |
| 11 | Số 1102/BC-UBND ngày 02/7/2024 | UBND xã Trung Lương | Báo cáo kết quả 15 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 |